



สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพัฒนาศักดิ์จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว : การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว”



เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรพัฒนาศักดิ์จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว : การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว” ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์รวมทั้งสิ้น 38 คน เพื่อนำความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมได้แบ่งหัวข้อการสนทนา 3 หัวข้อ คือ ความคิดเห็นกับการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบัน การปล่อยชั่วคราวในระบบใหม่ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการขับเคลื่อนระบบใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการเสวนามีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบบการปล่อยชั่วคราวที่จะนำการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวมาใช้จะช่วยลดหรือแก้ปัญหาในระบบปัจจุบันที่ผู้พิพากษาขาดข้อมูลและต้องสั่งโดยยึดโยงกับวงเงินประกันและหลักประกันเป็นหลัก อันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยและการใช้ดุลพินิจไม่เป็นภาวีสัย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระบบใหม่จะสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างพิจารณากับการคุ้มครองสังคมจากบุคคลอันตรายที่อาจออกไปก่อเหตุร้ายต่างๆ ได้ดีกว่าระบบปัจจุบัน นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่า ระบบใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล ความแม่นยำของการประเมินความเสี่ยง ความรวดเร็วและศักยภาพของระบบงาน ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และโดยรวมแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าระบบใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้จริงในระดับปานกลางถึงสูงและน่าจะสำเร็จภายใน 5 – 10 ปี ทั้งนี้ จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเสวนา สถาบันวิจัยฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของไทยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

/สำนักงาน...

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอสมัครรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

สำนักงานการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอสมัครรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) จำนวน 2 ทุน คือ กฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายแรงงาน มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
3. มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน
5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

- TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper - based) อย่างน้อย 213 คะแนน (computer - based) หรือ
อย่างน้อย 79 - 80 คะแนน (internet - based) หรือ

- IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน

โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี

6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ ผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ www.iad.coj.go.th ผู้สมัครต้องสมัครทางออนไลน์ที่ http://edu.coj.go.th/edu_fund5 หรือทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเอกสารทั้งหมดถึงสำนักงานการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2320 หรือ 0 2541 2284 ต่อ 1280

เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “อัดเสียงอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตา”

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา “อัดเสียงอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตา” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2541 0206 หรือ 0 2512 8440

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th